

Số: 115 /BC-UBND

Thượng Nhật, ngày 29 tháng 5 năm 2023

## BÁO CÁO

### Kết quả tình hình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 trên địa bàn xã Thượng Nhật

Thực hiện Công văn số 594/VHTT-VHTT ngày 18 tháng 4 năm 2023 của UBND huyện Nam Đông về việc báo cáo nội dung kiểm tra tình hình triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023. Ủy ban nhân dân xã Thượng Nhật báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### A. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA NĂM 2023

##### I. TÌNH HÌNH CHUNG

##### 1. Đặc điểm tình hình

Với sự vào cuộc của các cấp, ngành và sự hưởng ứng tích cực của người dân, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục khẳng định là trụ cột vững chắc bao trùm lên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân tham gia. Từ các phong trào thi đua này đã tác động tích cực vào kết quả thực hiện các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Cùng với đó, xác định phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy phong trào phát triển, chỉ đạo các thôn xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước phù hợp với tình hình phát triển chung; phổ biến, triển khai những tiêu chí của phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa tới từng thôn, từng hộ gia đình để nhân dân biết và thực hiện. Ngoài ra, ban chỉ đạo phong trào xã tăng cường phối hợp với các hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng môi trường văn hóa, thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-ĐU, ngày 15/10/2020 của Đảng ủy xã về việc tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và làm nhà mô đạt hiệu quả cao. Từ đầu năm tổ chức đăng ký danh hiệu GĐVH có 607/626 hộ đạt 96,9% chưa có kết quả bình xét cuối năm; 100% thôn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, có 100% cơ quan, đơn vị giữ vững đơn vị văn hóa.

Duy trì và phát triển các phong trào văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao. Đặc biệt là luôn phát huy và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của người đồng bào dân tộc Cơ tu trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước. Khơi dậy và phát huy những giá trị chuẩn mực về phẩm chất đạo đức, truyền thống tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư. Ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội xâm nhập vào cộng đồng. Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, môi trường cảnh quan “Xanh, sạch, đẹp”, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

## **2. Công tác chỉ đạo, triển khai phong trào**

### **a) Hoạt động của Ban Chỉ đạo**

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, tỉnh. Từ tình hình thực tế của địa phương, Ban chỉ đạo đã tham mưu UBND xã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện phong trào TĐĐKXDDĐSVH, cụ thể như: Kế hoạch số 36/KH-UBND, ngày 16/02/2023 của UBND xã Thượng Nhật về triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023; Quyết định số 102/QĐ-UBND, ngày 23/5/2023 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào “TĐĐKXDDĐSVH” xã Thượng Nhật và luôn luôn kịp thời tham mưu khi nhân sự có sự thay đổi để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo phong trào “TĐĐKXDDĐSVH” xã gồm có 27 thành viên do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã và do đồng chí Chủ tịch UBMTTQVN xã làm Phó Trưởng Ban chỉ đạo; UV.Thường trực là Công chức VH-XH, Chủ tịch Hội CCB, Hội Phụ nữ, P.CT UBMTTQVN xã và đại diện các ban ngành tham gia thành viên Ban Chỉ đạo. Ngoài ra, hàng năm UBND xã căn cứ vào nhu cầu nhiệm vụ và thay đổi nhân sự đã kịp thời ban hành các Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo nhằm đáp ứng kịp thời cho công tác chỉ đạo phong trào được thường xuyên và liên tục.

Ban chỉ đạo đã tham mưu UBND xã ban hành Quyết định Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào, từ đó Ban Chỉ đạo xã đã tiến hành phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BCD và duy trì chế độ hội họp theo Quy chế đã đề ra.

### **b) Công tác tuyên truyền**

Trong năm qua, xã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên đài truyền thanh xã, tuyên truyền trực quan bằng pa nô, băng- rôn, khẩu hiệu, văn nghệ cổ động, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử xã, tuyên truyền qua mạng xã hội như facebook, các nhóm zalo ban chỉ đạo,..tuyên truyền trong sinh hoạt các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và trong các cuộc họp nhân dân tại thôn.

Đài phát thanh xã thường xuyên tuyên truyền về công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phổ biến, giáo dục pháp luật. Duy trì hàng tuần chuyên mục “xây dựng đời sống văn hóa” và chuyên mục “pháp luật và đời sống” để tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, những gương điển hình người tốt, việc tốt. Tăng cường vận động nhân dân chung tay xây dựng Nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phòng chống tội phạm; bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội; đền ơn đáp nghĩa; nhân đạo từ thiện; an toàn giao thông và các phong trào văn hóa-xã hội khác.

Các đoàn thể chính trị - xã hội xã đã phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, đoàn viên, gắn với hoạt động của các Câu lạc bộ như: Câu lạc bộ gia đình văn hóa, CLB không sinh con thứ ba, CLB phòng, chống bạo lực gia đình...

Nhờ đó, tiếp tục tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của nhân dân về xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng thôn văn hóa.

### **c) Việc bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào**

Ngân sách xã phân bổ cho hoạt động phong trào “TĐĐKXDĐXVH” Ban vận động 7 khu dân cư 1 năm là 35 triệu đồng; phân bổ cho 7/7 KDC mỗi KDC 5 triệu đồng. Trong đó chi cho hoạt động “TĐĐKXDĐXVH” năm 2022 với số tiền 3.520.000 đồng khen thưởng cho 16 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc lần thứ II, năm 2022.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO**

### **1. Kết quả thực hiện 5 nội dung của Phong trào**

#### **1.1. Đoàn kết giúp nhau “ Xóa đói, giảm nghèo”**

Công tác giảm nghèo được quan tâm, đến cuối năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 43 hộ, tỷ lệ 6,91%; hộ cận nghèo 4 hộ, tỷ lệ 0,64%. Công tác giảm nghèo được chỉ đạo triển khai thực hiện với quyết tâm cao, chú trọng công tác chỉ đạo tuyên truyền của cán bộ đảng viên, BCD giảm nghèo, huy động các nguồn lực đầu tư của Nhà nước và các nguồn lực hỗ trợ, tài trợ của các nhà từ thiện, phát huy nội lực của mỗi hộ nghèo để cùng chung tay thực hiện công tác giảm nghèo.

Công tác chính sách xã hội luôn được quan tâm kịp thời, đúng đối tượng; thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, bảo vệ chăm sóc trẻ em. Hiện nay có 89 đối tượng được hưởng chế độ có công, thương binh, bệnh binh, chất độc hóa học, thân nhân liệt sĩ, người làm nhiệm vụ quốc tế. Thực hiện hỗ trợ xây dựng 03 cái nhà thuộc đối tượng người có công, với số tiền 100 triệu đồng. Thực hiện chương trình dự án Quốc gia về vay vốn ưu đãi, tạo công ăn việc làm cho người nghèo đã giải quyết trên 173 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn ưu đãi với tổng số tiền quay vòng là 3.097 triệu đồng. Trong đó, có 170 lượt hộ được vay vốn sản xuất, kinh doanh với tổng số tiền trên 2.984 triệu đồng.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm thường xuyên được quan tâm, hiện nay có hơn 220 lao động làm việc tại các công ty trong và ngoài nước (trong đó tại Lào và Đài Loan 16 người; bình quân hằng năm có 150 người lao động làm đi việc tại các công ty trong và ngoài nước; đã vận động 483 học viên tham gia các lớp tập huấn, dạy nghề.

Cuộc vận động đã làm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp ở địa bàn dân cư và được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia; nhiều phong trào như phong trào ngày chủ nhật xanh, đường tự quản, điện đường thấp sáng... với phương châm “Huy động sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân”, lấy nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân làm mục tiêu, lấy khu dân cư làm địa bàn thực hiện, cuộc vận động đã tạo điều kiện mở rộng dân chủ trực tiếp của dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị tư tưởng trong nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phong trào đoàn kết giúp nhau “ Xóa đói giảm nghèo” luôn được quan tâm triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Thông qua các hoạt động thiết thực của phong trào đã thay đổi nhận thức và thu hút sự hưởng ứng đồng tình của quần chúng nhân dân. Các tổ chức chính trị - xã hội xã đã đẩy mạnh

công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết giúp nhau “xóa đói, giảm nghèo”. Cùng với đó, nhiều phong trào thi đua được phát động ở cơ sở như: “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Nông dân sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; “Chung tay xây dựng nông thôn mới”... Hội Phụ nữ tập trung chỉ đạo các phong trào đã giúp đỡ cho hộ khó khăn Hồ Thị Rem ở thôn A Tin trồng 80 bụi chuối, trích từ quỹ tiết kiệm vốn sinh kế 90 triệu đồng hỗ trợ cho các hội viên vay vốn 10 triệu đồng/1 hộ, Hội PN xã tiếp nhận và cấp phát 100 suất quà, trị giá 50 triệu đồng, ngoài ra còn tham gia đỡ đầu cho 02 trẻ mồ côi mẹ thôn Ta Rinh với số tiền 300.000đ mỗi tháng cho mỗi em. “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh và thi đua làm giàu”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, đã giúp đỡ trồng 50 cây cau, 2 tạ phân cho hộ Trần Đình Viên tại thôn Ta Rinh; khai thác các nguồn vốn hỗ trợ vay kết hợp với tập huấn kiến thức quản lý, sử dụng vốn vay có hiệu quả. Có thể thấy, những hoạt động thiết thực qua các phong trào đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành trong công tác vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn xã.

### **1.2. Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật**

Trong năm qua, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên việc thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các ban ngành, đoàn thể quan tâm, vào cuộc và chú trọng triển khai các hoạt động thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật với nhiều hình thức; tuyên truyền cảnh giác trước các âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, các loại tội phạm. Đến nay, toàn xã có 100% thôn xây dựng và tổ chức hiệu quả mô hình tự quản; duy trì và không có tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội; đặc biệt duy trì tốt mô hình dòng họ Hồ tự quản đảm bảo ANTT tại thôn Lập, phát triển và nhân rộng mô hình này tại các thôn khác.

Công tác xây dựng, duy trì mô hình điểm cũng luôn được chú trọng duy trì và xây dựng mới. Công an xã cũng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”.

Việc thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-ĐU, ngày 15/10/2021 của Đảng ủy xã về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, làm nhà mồ được chính quyền và Nhân dân trên địa bàn xã từng bước đưa vào thực hiện trong cuộc sống. Nhận thức, tư tưởng của cán bộ, Nhân dân về thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật ngày càng được nâng cao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

### **1.3. Xây dựng môi trường văn hóa**

Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở từng bước phát triển và trở thành phong trào rộng lớn, có sức lan tỏa và thu hút toàn xã hội tham gia; Vai trò của hệ thống chính trị trong việc xây dựng đời sống văn hóa được phát huy, các mục tiêu, chỉ tiêu văn hoá được đưa vào Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế hoạch

thực hiện. Các ngành đoàn thể trong hệ thống chính trị đều vào cuộc, nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Góp phần làm lành mạnh môi trường văn hoá ở các khu dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp; hệ thống kết cấu hạ tầng, thiết chế văn hoá được tăng cường; quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy; khả năng sáng tạo, quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong xã về văn hóa, về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong giai đoạn mới đã có sự chuyển biến tích cực.

#### **1.4. Xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao**

Xác định thiết chế văn hóa, thể thao là yếu tố quan trọng trong quá trình phấn đấu thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nhiều năm qua, xã luôn chú trọng đầu tư đồng thời, đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực xã hội xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao. Trên địa bàn xã hiện có 7/7 có nhà họp thôn, có sân bóng chuyền, 1 sân bóng đá, công trình nhà văn hóa xã đang được thi công xây dựng để đáp ứng nhu cầu các hoạt động chính trị, xã hội và sinh hoạt của địa phương nhằm phát huy hiệu quả hoạt động, làm nền tảng cho phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng của địa phương phát triển.

Hàng năm, nhân dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước và của địa phương xã luôn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các hoạt động thể dục thể thao luôn được lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo tổ chức.

Để duy trì và phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao, thời gian tới, Đảng uỷ, UBND xã tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của thiết chế văn hoá, thể thao trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đẩy mạnh việc xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá, văn nghệ, TDTT, giải trí ngày càng cao của nhân dân.

#### **1.5. Xây dựng tư tưởng chính trị vững mạnh**

Xây dựng và tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, đồng thời có kế hoạch cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới một số công trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao hiện đại ở địa phương. Xã hội hóa các hoạt động văn hóa. Đưa phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, làm nhà mồ và lễ hội. Gắn các hoạt động văn hóa với Chương trình Xây dựng nông thôn mới nâng cao.

### **2. Kết quả thực hiện 7 phong trào**

#### **2.1. Phong trào xây dựng “ Gia đình văn hóa”**

Công tác đánh giá, đăng ký bình xét và công nhận gia đình văn hóa, thôn văn hóa thực hiện theo Nghị định 122 /2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” “Tổ dân phố văn hóa”.

Cuối năm các thôn tiến hành bình xét công khai, dân chủ đồng thời xét khen thưởng, biểu dương các hộ gia đình tiêu biểu. Năm 2022 có 532/592 hộ được công nhận gia đình văn hóa đạt 89,86% và cấp 532 giấy chứng nhận cho các hộ đạt chuẩn GDVH; trong đó có trên 70% hộ gia đình đạt “Gia đình văn

hóa” 3 năm liền. Đầu năm 2023 đăng ký GĐVH 607/626 hộ đạt 96,9% chưa có kết quả bình xét cuối năm.

Tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2019-2022. UBND xã khen thưởng cho 16 hộ gia đình tại Hội nghị và 02 hộ được huyện khen thưởng.

## **2.2. Mặt trận tham gia vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”**

Thực hiện Chỉ thị 1869/CT-TTg ngày 10/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tri 17/TTr-MTTW-BTT ngày 10/10/2011 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được Mặt trận và các tổ chức thành viên 02 cấp triển khai thực hiện được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng đã đem lại nhiều kết quả đáng phấn khởi. Cuộc vận động đã làm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp ở địa bàn dân cư và được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia; nhiều phong trào như phong trào ngày chủ nhật xanh, đường tự quản, điện đường thấp sáng... với phương châm “Huy động sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân”, lấy nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân làm mục tiêu, lấy khu dân cư làm địa bàn thực hiện, cuộc vận động đã tạo điều kiện mở rộng dân chủ trực tiếp của dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị tư tưởng trong nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

## **2.3. Phong trào xây dựng “làng, thôn, tổ dân phố văn hóa”, “phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”**

Ngày từ đầu năm 2023 có 7/7 thôn đăng ký xây dựng thôn văn hóa với BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện; 7/7 thôn đạt chuẩn văn hóa 5 năm liền tục. Xã Thượng Nhật giữ vững danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và đang xây dựng phấn đấu công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới nâng cao”.

## **2.4. Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”**

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã triển khai thực hiện tốt Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa được gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Trong đó phải hoàn thành các nội dung tiêu chí như: Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh dịch vụ, thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao động và nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đều giữ vững danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

## **2.5. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”**

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được xã quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đến nay phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, mạnh mẽ đến với tất cả các đối tượng, các đơn vị, trường học từ xã đến thôn. Năm 2023 xã có 1.220/2.561 người tập luyện TDTT đạt 47,63%.

Tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động TDTT do huyện tổ chức như: Môn Việt Dã, Bóng chuyền Nam, Bơi lội, Cầu lông...

### **2.6. Phong trào “ Học tập, lao động sáng tạo”**

Công tác giáo dục và đào tạo được sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương và ban giám hiệu nhà trường trên các lĩnh vực như công tác tuyển sinh, tuyên truyền vận động học sinh bỏ học giữa chừng trở lại trường, công tác khuyến học, nâng cao chất lượng giáo dục. Hội khuyến học xã đã tổ chức phát thưởng 270 suất cho các giáo viên và các em học sinh có thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học năm học 2021-2022 với số tiền 16.541.000 đồng; tổ chức đêm diễn văn nghệ gây quỹ khuyến học với số tiền quyên góp được là 16.950.000đ.

UBND xã phối hợp với nhà trường tổ chức quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức Nghị quyết của HĐND và kế hoạch của Đảng ủy, UBND xã về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng GD&ĐT cho học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025”. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, rút ngắn khoảng cách chất lượng giữa học sinh đồng bào dân tộc thiểu số với học sinh đồng bào dân tộc kinh; coi trọng phát triển chất lượng đại trà, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh mũi nhọn trong nhà trường nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo. Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục TH&THCS. Đến nay, xã có Trường Mầm Non đạt chuẩn quốc gia về cấp độ I và Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, Phổ cập giáo dục Tiểu học; duy trì trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi.

### **2.7. Phong trào Xây dựng “Người tốt, việc tốt các điển hình tiên tiến”**

Các ban, ngành, đoàn thể xã đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch giúp các hộ vượt nghèo; tổ chức gặp gỡ, nắm cụ thể nguyên nhân, thực trạng và nhu cầu của từng hộ, xây dựng kế hoạch và tích cực giúp các hộ vượt nghèo.

Phong trào “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến là công tác trọng tâm của phong trào thi đua, mang đậm tính nhân văn và xã hội sâu sắc, nên được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo UBND, sự tham gia tích cực của các ban ngành đoàn thể và các chi bộ, các thôn, sự phối hợp hiệu quả của UBMTTQVN xã Thượng Nhật.

Những tấm gương tiêu biểu như: Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có ông Trần Đình Na, thôn Ta Rinh với mô hình trồng dưa kết hợp bưởi da xanh; hộ Trần Văn Đàng thôn Ta Rinh, với mô hình trồng dưa đan xen trồng bưởi da xanh; hộ Trần Văn Đạt thôn A Xách, với mô hình chăn nuôi lợn tập trung; hộ Nguyễn Ngọc Môn thôn La Vân, với mô hình trồng dưa; hộ ông Bạch Văn Soạn thôn Hợp Hòa, với mô hình kinh tế vườn, chăn nuôi và sản xuất nông, lâm nghiệp, thu nhập hàng năm từ 50-100 triệu đồng/năm.

Cán bộ các Chi hội phụ nữ xã rất tích cực trong việc tổ chức cho phụ nữ nghèo vay vốn xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, bảo vệ quyền lợi cho

phái nữ, đã xuất hiện rất nhiều gương điển hình tiên tiến được Trung ương Hội, Tỉnh Hội, Huyện hội biểu dương, khen thưởng như chị Hồ Thị Hồng - Thôn 3, tập thể chi hội thôn 4...

Trong phong trào phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự có các gương “người tốt - việc tốt” được biểu dương. Trong công tác đảm bảo an ninh trật tự được UBND huyện khen thưởng tập thể công an xã, khu dân cư cá nhân như: đồng chí Hồ Văn Duy công an viên thôn 1, đồng chí Trần Văn Hoàn công an viên thôn 3.

Trong cuộc vận động “TĐĐKXDĐSVH” ở khu dân cư có nhiều cán bộ KDC đã tận tụy, không mệt mỏi xây dựng phong trào như ông Nguyễn Văn Đường (Trưởng thôn 7), ông Hồ Văn Vẽ (Trưởng ban công tác mặt trận thôn 7). Ngoài ra còn rất nhiều gương “người tốt, việc tốt” xuất hiện trong quá trình thực hiện cuộc vận động “TĐĐKXDĐSVH” ở cơ sở, tạo nét đẹp trong cộng đồng dân cư ngày càng đậm nét hơn.

## **B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG**

Trên cơ sở các văn bản của Trung ương như:

Nghị định 122 /2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Áp văn hóa”, “Bản văn hóa” “Tổ dân phố văn hóa”.

Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang.

Cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể xã đã tiến hành triển khai thực hiện một cách hiệu quả thông qua việc ban hành các kế hoạch thực hiện trong năm, văn bản hướng dẫn, đồng thời phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghiêm túc theo văn bản cấp trên.

## **C. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ PHONG TRÀO NĂM 2023**

### **I. Phương hướng**

Trong thời gian đến xã tập trung triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND huyện về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 9 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI) “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, mà trọng tâm là tập trung thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở địa phương, đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn thực chất về văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp và đời sống văn hoá, phong phú, lành mạnh trong xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; Thực hiện Nghị



quyết số 10/NQ-ĐU, ngày 15/10/2021 của Đảng ủy xã về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, làm nhà mồ. Tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, bài trừ các loại văn hoá phẩm phản động, độc hại, và sự xâm lăng văn hóa của các thế lực thù địch. Đồng thời triển khai có hiệu quả “Quy chế thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nông thôn”, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong các hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Tập trung xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh gắn với việc xây dựng nông thôn mới nâng cao. Coi trọng nhiệm vụ xây dựng tư tưởng, đạo đức lối sống văn hóa lành mạnh là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện nếp sống văn minh nông thôn. Thường xuyên điều chỉnh bổ sung quy ước cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đúng quy định của pháp luật với phương châm, dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.

## **II. Nhiệm vụ**

Phân đầu đến cuối năm 2023 xã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ sau:

- 100% hộ đăng ký Gia đình văn hóa.
- Có trên 90% hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa. Trong đó chất lượng Gia đình văn hóa phải được nâng lên.
- Có 7/7 thôn được công nhận và giữ vững thôn văn hóa. Trong đó chất lượng thôn văn hóa phải được nâng lên.
- Cơ quan, đơn vị được công nhận lại và giữ vững danh hiệu đạt chuẩn văn hóa.
- Số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt 60%; số hộ gia đình thể thao đạt 50%; các trường học, cán bộ, công chức, tập luyện thể dục, thể thao trên 80%.
- Có trên 60% người dân tham gia thường xuyên vào các hoạt động văn hóa, thể thao ở thôn, xã.

## **III. Giải pháp thực hiện**

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP, ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Áp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và các văn bản liên quan công tác gia đình.

- Tổ chức các hoạt động bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, cô động trực quan, không gian mạng, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng; thông qua các cuộc thi, hội thi, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ và các hình thức mới thu hút sự quan tâm của đông đảo tầng lớp nhân dân, các gia đình, thành viên trong gia đình.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức các gia đình, cá nhân và cộng đồng về vị trí vai trò của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến hôn nhân và gia đình, bình đẳng

giới; tăng cường phòng chống các tệ nạn xã hội; phòng chống bạo lực gia đình để xây dựng gia đình tiên bộ, văn minh.

- Tập trung triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên cơ sở bổ sung nội dung, tiêu chí thực hiện góp phần xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” gắn với việc huy động mọi nguồn lực nhằm bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người nghèo.

- Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn văn hóa đi vào chiều sâu, chất lượng; nâng cao nhận thức và ý thức tự nguyện, tự giác của các gia đình trong xây dựng gia đình văn hóa; ý thức trách nhiệm của người dân và năng lực tự quản cộng đồng ở thôn trong quá trình xây dựng, giữ vững danh hiệu thôn văn hóa.

- Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa phải đảm bảo chất lượng, không chạy theo số lượng, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu nhà nước giao, thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị và nông thôn, văn hóa công sở.

- Xây dựng và phát động phong trào “Người tốt, việc tốt” gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng con người có đủ phẩm chất về tư tưởng, đạo đức, lối sống và nhân cách văn hóa, đáp ứng yêu cầu từng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi các loại văn hóa phẩm phản động, độc hại, các hoạt động văn hóa thiếu lành mạnh trên địa bàn xã.

#### **D. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

Đề nghị Ban chỉ đạo huyện thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho Công chức VH-XH, Chủ tịch UBMTTQVN các xã, thị trấn tham gia.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 trên địa bàn xã Thượng Nhật./.

#### **Nơi nhận:**

- Phòng VH-TT huyện;
- BTV Đảng ủy xã;
- TT.HĐND xã;
- CT, PCT. UBND xã;
- MT và các đoàn thể chính trị - xã hội xã;
- Các thành viên BCD;
- Các Trưởng thôn;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Báp**

